
BORGARRÁÐ 23. janúar 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um útboð 
Reykjavíkurborgar um kæru vegna útboðs Reykjavíkurborgar á stýribúnaði umferðarljósa 
og framkvæmd ljósastýringar frá 1979 - R19100452

1. Er Reykjavíkurborg búin að svara kæru sem er til meðferðar hjá kærunefnd útboðsmála um 
rammasamning um stýribúnað umferðarljósa? 2. Er það virkilega svo að sama fyrirtæki hafi 
verið í viðskiptum við Reykjavíkurborg á þessu tiltekna sviði allt frá árinu 1979 eins og fram 
kemur í fundargögnum Innkauparáðs? 3. Hvaða fyrirtæki hafa þjónustað Reykjavíkurborg í 
ljósastýringum frá árinu 1979? 4. Hvað hefur Reykjavík farið í mörg útboð á 
ljósastýringarbúnaði frá árinu 2000?


